



ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

Academic Affairs Convention Center and Management

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๖/ว. ๗๗/๓๕
กัญยาน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดการอบรมความรู้ภาคปฏิบัติการด้านเทคนิค การตรวจการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๘, เดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น ๗ (วอร์ด ๑) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติการตรวจ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และมีความมั่นใจในการปฏิบัติการตรวจ และสามารถนำ ประสบการณ์ที่ได้ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ ไปสอนเลื่อน ระดับความสามารถกับสมาคมโรคจากการหลับ

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจการนอนหลับ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ ตรวจการนอนหลับ ที่ต้องการประสบการณ์เพิ่มเติมในด้านการปฏิบัติการตรวจและการแปลผลตรวจให้แพทย์ ที่สนใจ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้อยู่ในดุล พินิจและอำนาจการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ผู้สนใจกรุณากรอรายละเอียดใบสมัคร และส่งไปยัง งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรจนา บุญเลิศกุล, คุณกัญฐณิ กอดแก้ว, คุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล โทร. ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒, ๐๒-๒๐๑-๒๑๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมให้บุคลากร ใน สังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ชัยชิต์ ชชการ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

